



hội đồng nhân quyền

Thông báo Phiên Điều trần Công khai **Về Quan điểm chống người vô gia cư & Phân biệt đối xử dựa trên tình trạng nhà ở**

Thứ Bảy, ngày 22 tháng 06 năm 2024
1:00 - 2:30 trưa, Giờ chuẩn miền núi (MST)

Thư viện Công cộng Khu vực Quốc tế
7601 Đại lộ Central NE
Thành phố Albuquerque, NM 87108

Căn cứ theo [Mục 5 \(E\) của Sắc lệnh Nhân quyền Thành phố Albuquerque](#), Hội đồng Nhân quyền Thành phố Albuquerque sẽ tổ chức một phiên điều trần công khai tại Phòng cộng đồng của Thư viện Công cộng Khu vực Quốc tế tọa lạc tại 7601 Đại lộ Central NE, Thành phố Albuquerque, NM 87108, từ 1:00 đến 2:30 trưa ngày thứ Bảy, 22 tháng 06 năm 2024. Hội đồng sẽ lắng nghe lời chứng công khai về (những) trải nghiệm thù địch và căng thẳng giữa các nhóm cộng đồng có những người đang sống trong tình trạng có gia cư và những người đang sống trong tình trạng vô gia cư, theo nội dung được ghi nhận tại [Mục 5 \(A\) của Nghị quyết Hội đồng Nhân quyền \(HRB\) số 2024-01](#).

Hội đồng rất mong nhận được những lời khai, bình luận và chứng cứ của tất cả các cá nhân hay tổ chức có kinh nghiệm và kiến thức liên quan đến (các) quan điểm chống người vô gia cư tại thành phố và/hoặc sự cố phân biệt đối xử dựa trên tình trạng nhà ở.

Hội đồng mời gọi công chúng đưa ra bình luận công khai trong thời gian không kéo dài quá 4 phút tại phiên điều trần. Bản ghi chép toàn bộ diễn biến phiên điều trần sẽ được đưa vào trong bản báo cáo công bố trên trang web của thành phố trước ngày 22 tháng 07 năm 2024. Hội đồng cũng tiếp nhận các tuyên khai bằng văn bản hoặc bản ghi âm được gửi qua email đến địa chỉ civilrights@CABQ.gov.

Xin vui lòng đề cập đến cụm từ "HRB Hearing Statement" (Tuyên khai tại Phiên Điều trần của Hội đồng Nhân quyền) trong phần tiêu đề email trước khi gửi đi. Văn bản tuyên khai không được vượt quá 2000 ký tự. Bản ghi âm phải được gửi dưới dạng tệp tin MP3 có thời lượng không kéo dài quá 4 phút. Xin vui lòng gửi bản tuyên khai qua email từ ngày 16 tháng 05 năm 2024 đến ngày 28 tháng 06 năm 2024. Các bản tuyên khai bằng văn bản hay bản ghi âm có thể được cung cấp dưới hình thức ẩn danh khi có yêu cầu như thế.

--

Các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi: Nếu quý vị bị khuyết tật hoặc cần được cung cấp điều kiện thuận lợi để tham gia phiên điều trần công khai này, hãy liên hệ Lisa Y. Schatz-Vance theo số 505-768-4524 hoặc theo địa chỉ: lschatzvance@cabq.gov. Xin vui lòng đưa ra yêu cầu về bất cứ biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cần thiết nào trước khi diễn ra phiên điều trần ít nhất 72 giờ. Các nỗ lực cao nhất sẽ được thực hiện để cung cấp cho người yêu cầu sự hỗ trợ bổ sung theo lựa chọn. Nếu các nỗ lực như thế không thể thực hiện được do thời gian hạn chế hoặc do các vấn đề hậu cần khác, thành phố sẽ trao đổi trực tiếp với người yêu cầu để cung cấp phương cách tạo điều kiện thuận lợi thay thế.